

Số: 1281 /BC-SGDĐT

Đắk Nông, ngày 10 tháng 7 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018**

Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX; Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên THPT; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học; Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên Giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non; Công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG ngày 28/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo; Kế hoạch số 1216/KH-SGDĐT-GDTXCN ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý bậc mầm non và giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo về công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cán bộ quản lý bậc mầm non và giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2017-2018 như sau:

#### **1. Đánh giá chung**

##### **a. Thuận lợi**

Được sự quan tâm của Bộ GDĐT về công tác BDTX của giáo viên; các văn bản quy định về chương trình BDTX giáo viên. Sự chỉ đạo kịp thời của Sở GDĐT về công tác BDTX đã sớm ban hành các văn bản liên quan để tổ chức triển khai, kịp thời công tác BDTX cho giáo viên các cơ sở giáo dục.

Tất cả các cơ sở giáo dục đều có kết nối Internet, tài liệu được thông tin trên mạng thuận lợi cho việc tìm kiếm, cập nhật thông tin và tiết kiệm kinh phí. Hầu hết đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng.

Đội ngũ giáo viên nhận thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao. Nhiệt tình, tận tâm với học sinh, luôn có tinh thần cầu thị học hỏi để

nâng cao trình độ kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và luôn tự bồi dưỡng để hoàn thiện chính mình.

Điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục ngày càng được trang bị đầy đủ, khang trang nên thuận lợi trong việc triển khai và thực hiện công tác BDTX.

## **b. Khó khăn**

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc BDTX ở một số cơ sở giáo dục chưa được quan tâm đúng mức; một số cơ sở giáo dục triển khai thực hiện còn mang tính hình thức. Một bộ phận giáo viên chưa dành nhiều thời gian cho công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn; nhận thức của một số giáo viên chưa cao trong việc thực hiện nhiệm vụ BDTX.

## **2. Công tác chỉ đạo, quản lý**

Sở Giáo dục đã ban hành Kế hoạch số 1216/KH-SGDĐT-GDTCN ngày 12/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý bậc mầm non và giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018, Kế hoạch số 1215/SGDĐT-GDTCN ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hệ và chuyên môn năm 2017. Các văn bản hướng dẫn thực hiện BDTX từ các phòng chuyên môn của Sở.

Sở GDĐT đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức BDTX giáo viên, đồng thời có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức và cá nhân. Chỉ đạo ban hành các văn bản kịp thời, đúng quy trình theo quy định của Bộ GDĐT, từ việc xây dựng kế hoạch; chọn các modul bồi dưỡng, hướng dẫn các nguồn tài liệu, việc kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn báo cáo sơ kết, tổng kết công tác BDTX giáo viên theo năm học. Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng, ban của Sở GDĐT lồng ghép tổ chức thanh kiểm tra việc thực hiện công tác BDTX ở các cơ sở giáo dục với các nội dung khác.

Các phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục hướng dẫn giáo viên thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch cá nhân và của nhà trường; kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng của giáo viên và tổ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ, dự giờ và các buổi sinh hoạt các chuyên đề. Mỗi cơ sở giáo dục đều cử một lãnh đạo phụ trách công tác BDTX. Hầu hết các cá nhân và tập thể đều có đủ các loại hồ sơ theo quy định và có ghi chép đầy đủ.

Việc đánh giá, xếp loại, cấp giấy chứng nhận hoàn thành BDTX được thực hiện đúng theo quy định.

## **3. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BDTX**

Sở GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai quy chế BDTX và tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên BDTX cho đội ngũ cán bộ cốt cán của các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng GDĐT. Các phòng chuyên môn của Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình BDTX giáo viên theo từng cấp học, bậc học. Sở GDĐT đã ban hành các văn bản

hướng dẫn các nguồn tài liệu kịp thời để các đơn vị khai thác, in ấn để làm tài liệu dùng chung hoặc cấp phát đến tận mỗi giáo viên tự bồi dưỡng. Nguồn tài liệu chủ yếu là khai thác từ nguồn tài liệu của Bộ GDĐT, địa phương qua mạng internet và sách BDTX.

Hầu hết các đơn vị đã nghiên cứu kỹ kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên để xây dựng kế hoạch triển khai ở các cơ sở giáo dục ngay từ trong tháng 5, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch, phê duyệt kế hoạch và triển khai bồi dưỡng. Đối tượng phải tham gia BDTX là tất cả giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX). Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ giáo viên không tham gia được bởi các lý do: ốm đau dài hạn, nghỉ thai sản, mới được tuyển dụng,...

Nội dung chương trình BDTX trong năm học tập trung vào các vấn đề về Nghị quyết, chính trị, kinh tế - xã hội; đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở từng cấp học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, phục vụ việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Thời lượng: 120 tiết/năm học/giáo viên

Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường. Sở GDĐT chỉ tổ chức bồi dưỡng tập trung một số nội dung, trên cơ sở đó các phòng GDĐT đã triển khai đến các nhà trường, các đơn vị trực thuộc, các trung tâm GDNN-GDTX đã triển khai đến tổ chuyên môn và toàn thể giáo viên.

#### **4. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX**

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX đã được các nhà trường triển khai thực hiện theo Quy chế; bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích giáo viên tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng.

Trong năm học 2017-2018, Sở GDĐT đã thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành trong đó có thanh tra công tác BDTX theo Quyết định số 1402/QĐ-SGDĐT ngày 15/10/2017 về việc thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GDĐT huyện Đắk Mil; Quyết định số 1546/QĐ-SGDĐT ngày 12/12/2017 về việc thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GDĐT thị xã Gia Nghĩa; Quyết định số 148/QĐ-SGDĐT ngày 26/3/2018 về việc thanh tra chuyên ngành trường THPT Đắk Mil, THPT Trần Hưng Đạo; Quyết định số 199/QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2018 về việc thanh tra chuyên ngành trường THPT Phan Bội Châu, THPT Nguyễn Bình Khiêm. Nhìn chung các đơn vị đã triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác BDTX. Có nhiều giáo viên tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng

và vận dụng những kiến thức đã học vào các hoạt động dạy học và giáo dục mang lại hiệu quả cao.

## **5. Kết quả BDTX năm học 2017 – 2018**

Tổng số đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX, Phòng GDĐT là 48; trong đó có 01 đơn vị không nộp báo cáo công tác BDTX năm học 2017-2018 (trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Đắk Song). Sở Giáo dục và Đào tạo không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX năm học 2017-2018 cho đơn vị này.

Có 1286/1384 giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở và trung tâm GDNN-GDTX tham gia bồi dưỡng và được đánh giá, đạt 92,9%; trong đó: loại Giỏi có 678 người, đạt: 52,7%; loại Khá có 586 người, đạt: 45,5%; loại Trung bình có 22 người, đạt: 1,8%.

Tổng số cán bộ quản lý bậc mầm non và giáo viên của các cơ sở giáo dục thuộc Phòng GDĐT là: 7.482 người; trong đó có 01 đơn vị không nộp báo cáo (Phòng GDĐT thị xã Gia Nghĩa), một số giáo viên nghỉ thai sản, một số giáo viên mới tuyển. Số người tham gia bồi dưỡng và được đánh giá là: 6.768 người, đạt: 90,4%.

## **6. Công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận**

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở và trung tâm GDNN-GDTX: Trên cơ sở báo cáo, danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận của các đơn vị, Sở GDĐT tiến hành kiểm tra, rà soát, ban hành quyết định công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX theo đúng quy định.

Đối với các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT: Trưởng phòng GDĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên THCS của các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng GDĐT.

## **7. Phương hướng thực hiện trong thời gian tới**

Quan trọng đến tất cả giáo viên về tầm quan trọng của việc BDTX. Xác định rõ việc BDTX là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ nên phải đầu tư thoả đáng về công sức, nguồn lực, đổi mới công tác quản lý để thực hiện có hiệu quả công tác này theo từng năm học.

Giáo viên phải xây dựng kế hoạch BDTX khoa học trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, kế hoạch phải xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng và thực tế giáo dục địa phương để xác định nội dung bồi dưỡng cho giáo viên sao cho phù hợp.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán của đơn vị nhằm đáp ứng việc tổ chức các nhóm thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình bồi dưỡng.

Sử dụng tốt kết quả BDTX trong việc đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, bình xét các danh hiệu

thi đua và việc thực hiện các chế độ chính sách khác, góp phần thiết thực trong công tác phát triển đội ngũ.

Trên đây là báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông./.

**Nơi nhận:**

- Bộ GDĐT(thay báo cáo);
- Giám đốc, các PGD (báo cáo);
- Các phòng GDMN, GDTH, GDTrH;
- Phòng GDĐT, các ĐV trực thuộc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTXCN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



---

**Trần Sĩ Thành**

